

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Hoạt động giám sát

a) Giám sát thường xuyên:

Giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo dõi việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát thấy rằng: các nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi ban hành đã được UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tích cực tổ chức triển khai thực hiện. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động của UBND tỉnh, các tổ chức, đơn vị, địa phương ở lĩnh vực kinh tế - ngân sách cơ bản đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

b) Giám sát thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp:

Triển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; UBND tỉnh đã ban hành văn bản để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Thông báo kết luận. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan đã triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp, UBND tỉnh đã có Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

c) Giám sát chuyên đề:

Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Tình hình và kết quả thực hiện chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Báo cáo kết quả giám sát đã được trình bày tại kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Hoạt động thẩm tra

a) Thẩm tra các nội dung phát sinh giữa các kỳ họp:

Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, trong năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra 14 nội dung phát sinh giữa các kỳ họp của HĐND tỉnh. Trong đó có những vấn đề quan trọng như: về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; kinh phí thăm và tặng quà tết cho người có công và người nghèo trên địa bàn tỉnh; chủ trương sử dụng vốn vay lại ODA để tiếp tục tham gia dự án LRAMP giai đoạn 2; chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022 (đợt 1); phương án phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2020; phương án sắp xếp, xử lý tài sản công; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh...

Ngoài ra, Ban còn phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung đề nghị của UBND tỉnh về: quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; đề xuất dùng hỗ trợ tiền ăn đối với bệnh nhân Covid-19 và cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19...

Trong quá trình thẩm tra, Ban luôn tuân thủ quy trình, thủ tục, thẩm quyền, cơ sở pháp lý và sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hầu hết các nội dung thẩm tra của Ban được Thường trực HĐND tỉnh chấp nhận, làm cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung do UBND tỉnh đề nghị.

b) Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, 6, 7, 8 của HĐND tỉnh khoá XVIII:

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong năm 2022, Ban đã thẩm tra 07 báo cáo và 41 dự thảo nghị quyết. Trong đó:

- Tại kỳ họp thứ 5, thẩm tra 11 dự thảo nghị quyết
- Tại kỳ họp thứ 6, thẩm tra 02 báo cáo và 09 dự thảo nghị quyết.
- Tại kỳ họp thứ 7, thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết.
- Tại kỳ họp thứ 8, thẩm tra 05 báo cáo và 16 dự thảo nghị quyết.

Quá trình thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết, Ban đã chủ động, tích cực phối hợp, tham gia với các sở, ngành được phân công xây dựng dự thảo nghị quyết; trao đổi và tham gia ý kiến ngay trong quá trình xây dựng, được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trước khi chính thức trình tại kỳ họp. Một số dự thảo nghị quyết chưa đủ cơ sở pháp lý,

chưa phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và thời điểm ban hành nghị quyết, Ban đã đề nghị lùi thời gian để bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý; khi đủ các điều kiện cần thiết sẽ trình HĐND tỉnh ban hành. Ngoài ra, Ban đã phối hợp với các Ban thẩm tra nhiều nghị quyết có liên quan theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Một số hoạt động khác

- Lãnh đạo ban tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; Giám sát về tình hình thực hiện Luật Quy hoạch; tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh “Về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn tỉnh”; tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “Về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2019 - 2020”; tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (việc công khai minh bạch trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản); tham gia dự thính các kỳ họp của Quốc hội về thảo luận Luật đất đai sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, kết quả giám sát công tác quy hoạch.

- Tham gia Hội nghị, Hội thảo do một số cơ quan của UBND tỉnh tổ chức và các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, thứ 8 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Tham gia và làm giảng viên các lớp bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu HĐND cấp xã;

- Tham gia góp ý Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) theo đề nghị của UBND tỉnh.

4. Đánh giá chung

Năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật cũng như các nhiệm vụ được Thường trực HĐND phân công tham mưu, xử lý giữa 2 kỳ họp. Hoạt động của Ban đã tập trung vào các vấn đề được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Các báo cáo thẩm tra, giám sát của Ban cơ bản đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; các nhận định, đánh giá khá toàn diện, sát đúng với tình hình; phù hợp với thực tế của địa phương và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do một số thành viên kiêm nhiệm nên tham gia chưa đầy đủ các cuộc giám sát, thẩm tra. Số lượng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết cần phải thẩm tra nhiều, thời gian gửi đến quá chậm so với yêu cầu; thậm chí có những Tờ trình, dự thảo Nghị quyết có nhiều nội dung quan trọng nhưng đến gần sát thời gian họp mới gửi nên không có thời gian và điều kiện để kiểm tra, nghiên cứu sâu, kỹ được. Đây là một trong những khó khăn của Ban trong hoạt động thẩm tra, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của các báo cáo, nghị quyết.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động giám sát

Giám sát thường xuyên tình hình chấp hành pháp luật và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường; kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát, thẩm tra của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp và kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ; các nội dung khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công.

Triển khai giám sát chuyên đề theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban.

2. Hoạt động thẩm tra

Thẩm tra các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp chuyên đề (nếu có) và kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

3. Các hoạt động khác

Thường xuyên theo dõi tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát, thẩm tra của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên, thực hiện các hoạt động theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐND tỉnh và với các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh.

Tham gia các hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng CT HĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Dương Văn Hùng